

## ประวัติสถานศึกษา



วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ได้จัดตั้งโรงเรียนขึ้น ใช้ชื่อว่า **โรงเรียนช่างทอผ้า** ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2481 ณ บริเวณบ้านพักอุปราชและสมุหเทศาภิบาลสำเร็จราชการมณฑลอุดร

พ.ศ. 2483 เปิดสอนแผนกช่างตัดเย็บเสื้อผ้าในโรงเรียนช่างทอผ้าอุดรธานี

พ.ศ. 2491 ยุบแผนกช่างทอผ้าไปรวมกับแผนกตัดเย็บเสื้อผ้า ตั้งเป็นแผนกการช่างสตรี  
ชั้นต้น และได้เปลี่ยนชื่อเป็น **โรงเรียนช่างสตรีอุดรธานี**

พ.ศ. 2493 ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการให้เปิดสอน ในระดับอาชีวศึกษาชั้นปลาย  
เพิ่มเติมจาก ระดับอาชีวศึกษาชั้นต้นและระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าศึกษาต่อ

พ.ศ. 2507 โรงเรียนการช่างสตรี ได้รับการคัดเลือกให้เข้าอยู่ในโครงการปรับปรุง  
สถานศึกษาขององค์การยูนิเซฟ ได้ทำการสอนถึงระดับประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ

พ.ศ. 2513 ยุบแผนกวิชาศิลปหัตถกรรม เปิดสอนแต่แผนกวิชาผ้าและการตัดเย็บ แผนก  
วิชาอาหารและโภชนาการ แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์

พ.ศ. 2515 เปิดสอนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ แผนกพณิชยการ พร้อม  
เปลี่ยนชื่อจาก **โรงเรียนการช่างสตรี** เป็น **โรงเรียนอาชีวศึกษาอุดรธานี**

พ.ศ. 2519 โรงเรียนอาชีวศึกษาอุดรธานี ร่วมกับ  
โรงเรียนเทคนิคอุดรธานี และจัดตั้งเป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษา  
อุดรธานี เมื่อ 1 ต.ค. 2519 พร้อมกับแบ่งหน่วยงานเป็น 2 วิทยาเขต  
คือ วิทยาเขตเทคนิคอุดรธานี และวิทยาเขตอาชีวศึกษาอุดรธานี  
เปิดสอนระดับประโยควิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาคหกรรม  
สาขาผ้าและการตัดเย็บในปีเดียวกัน



พ.ศ. 2522 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศแยกวิทยาเขตทั้ง 2 แห่งออกจากกัน จัดตั้ง  
เป็นวิทยาลัยเขตอาชีวศึกษาอุดรธานี และได้ขยายการศึกษาระดับประโยควิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะวิชา  
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด

พ.ศ. 2524 โดยประกาศใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปี พ.ศ. 2524 แทน  
หลักสูตรการเรียนการสอนในปี พ.ศ. 2518 และกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรประกาศนียบัตร  
วิชาชีพเทคนิค (ปวท.) คณะวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี

พ.ศ. 2525 ได้เปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) สาขาวิชาธุรกิจการเงิน การธนาคาร

พ.ศ. 2527 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการบัญชีและสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ



พ.ศ. 2528 ได้รับเลือกให้เป็นสถานศึกษาเร่งรัดพัฒนาดีเด่นของกลุ่มสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

พ.ศ. 2529 ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาดีเด่นประเภทวิชาคหกรรม พาณิชยกรรมและศิลปหัตถกรรม ของกรมอาชีวศึกษา

พ.ศ. 2530 เปิดสอนระดับ ปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

พ.ศ. 2532 เปิดสอนระดับ ปวท. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

พ.ศ. 2536 เปิดสอนระดับ ปวช. สาขาวิชาคหกรรมธุรกิจ

พ.ศ. 2537 เปิดสอนระดับ ปวส. (ม.6) สาขาวิชาการบัญชีและคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเปิดสอนระดับ ปวส. สาขาวิชาศิลปกรรม และสาขาวิชาเลขานุการ

ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานดีเด่นระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2537

พ.ศ. 2538 เปิดสอนระดับ ปวช. อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก สาขาวิชาการโรงแรม และสาขาวิชาธุรกิจพยาบาล เปิดสอนระดับ ปวส. (ม.6) สาขาวิชาการตลาด เปิดสอนระดับ ปวช. สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

พ.ศ. 2540 เปิดสอนระดับ ปวช. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

พ.ศ. 2543 ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนระดับ ปวส. อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สาขาวิชาการโรงแรมและได้รับความร่วมมือจากบริษัท ซีพี เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด ในการรับนักเรียนระดับ ปวช. กลุ่มวิชาธุรกิจค้าปลีก เข้าฝึกอาชีพในสถานประกอบการ

พ.ศ. 2544 ได้รับความร่วมมือจากบริษัท บิ๊กซี (อุตรธานี) จำกัด ในการรับนักเรียนระดับ ปวช. กลุ่มวิชาธุรกิจค้าปลีก เข้าฝึกอาชีพในสถานประกอบการและได้รับพนักงานประจำของโรงแรมเจริญศรีแกรนด์รอยัล เข้าศึกษาต่อในระดับ ปวส. สาขาวิชาการโรงแรม

พ.ศ. 2545 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2545 และเปิดสอนระดับ ปวส. อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สาขาอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูป

ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการระดับภูมิภาค ว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพและความเสมอภาคทางการศึกษาซีมีโอ

เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน”



พ.ศ. 2546 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2545 ปรับปรุง 2546 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ. 2546 และเปิดสอนระดับ ปวส. อาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ซึ่งร่วมมือกับบริษัท บิ๊กซี (อุดรธานี) จำกัด, บริษัท ซีพี เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด ในการรับพนักงานประจำเข้าศึกษาต่อ

พ.ศ. 2547 เปิดสอนระดับ ปวช. และ ปวส. อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สาขางานเบเกอรี่และ เปิดสอนระดับ ปวส. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว

ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ การศึกษา (องค์การมหาชน)

พ.ศ. 2548 เปลี่ยนชื่อสาขางานจากเดิม สาขางานเบเกอรี่ เป็น สาขางานการประกอบอาหาร ในระดับ ปวช.และสาขาวิชาการประกอบอาหาร ในระดับ ปวส.



ได้รับป้ายพระราชทานจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริ โครงการ สอนพสกษศาสตร์โรงเรียน

พ.ศ. 2549 เปิดสอน ระดับ ปวส. การโรงแรมและ การบริการ (ทวิภาคี)

พ.ศ. 2550 เปิดสอน ระดับ ปวช. สาขางาน อุตสาหกรรมเสื้อผ้า (ทวิภาคี) ปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก สาขาวิชาการตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี ชั้นสูง และสาขางานการทำแบบตัดเสื้อผ้าอุตสาหกรรม (ทวิภาคี)

ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ การศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ด้านการอาชีวศึกษา